



ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๐๖๓

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๕๔๖ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๐๔ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖
๓. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๕๓๗ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายการประเมินและเกณฑ์คุณภาพสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. รายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๗ ชุด
ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยให้ถือเป็น
นโยบายสำคัญประการหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ดำเนินการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
สถานศึกษาทั้งด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ได้ดำเนินการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(สถานศึกษาพอเพียง) โดยมีบุคลากรจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงไปแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้กำหนดแนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และพร้อมที่จะขอรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) โดยมีขั้นตอนการขอรับการประเมินตามแนวทางที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษาประเมินตนเองตามเกณฑ์
ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเมื่อสถานศึกษาพร้อมที่จะขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
/ให้สถานศึกษา...

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๕๕๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา ดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๑๐ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๒

๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๓

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิด ความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเองและผู้อื่นอย่างยั่งยืนตลอดไป พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้สถานศึกษาทุกสังกัด สมัครเข้ารับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการประเมิน เป็น “สถานศึกษาพอเพียง” จำนวน ๒๖ แห่ง รายละเอียดปรากฏตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาถือเป็นนโยบายที่สำคัญประการหนึ่งที่ต้องกรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ในลำดับต้น และพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็น “สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ” และ “ศูนย์การเรียนรู้” ตามลำดับ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการทั้งในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา นอกจากนี้ อาจรวมถึงศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กที่สามารถปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงปฐมวัยเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาไปสู่ ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ดังกล่าวข้างต้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการ ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน ๕ ด้าน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อรับการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ซึ่งการขับเคลื่อนปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)

/ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การประเมิน...

ทั้งนี้ สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.thailocaleducation.go.th และสถานศึกษาแห่งใดที่ดำเนินการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาตามแนวทางหลักเกณฑ์การประเมินแล้ว และพร้อมขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงให้แจ้งสมัครขอเข้ารับการประเมินไปยังกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย วงศ์นิติกร)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑ ต่อ ๑๒๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒,๑๑๓

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๐๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายละเอียดการฝึกอบรม และรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมฯ	จำนวน	๑ ชุด
	๒. แบบใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรมฯ	จำนวน	๑ ชุด
	๓. แบบใบแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมฯ	จำนวน	๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ต้องการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความพอดี และเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษา ไปสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียงให้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากที่ยังไม่ได้จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ขึ้นอีก จำนวน ๓ รุ่น ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ดังนี้

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานุญาตให้บุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เข้ารับการฝึกอบรมและชำระเงินค่าลงทะเบียนตามรุ่นที่กำหนด พร้อมทั้งเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ โรงเรียนละ ๓ คน (ผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน และครู ๒ คน) เพื่อเป็นตัวแทน และสามารถนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปขับเคลื่อนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” หรือ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ต่อไป โดยให้จัดส่งแบบยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

/ให้กรมส่งเสริม...

ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยให้เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. การชำระเงินให้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา จำนวนคนละ ๔,๐๐๐ บาท (เป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และค่าบริการจัดการ) โดยใช้แบบใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เป็นแบบฟอร์มในการโอนเงิน โดยให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนวิสุทธิกษัตริย์ ชื่อบัญชี “ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เลขที่บัญชี ๐๐๖-๖-๐๗๔๓๒-๐ (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินของธนาคาร จำนวน ๑๐ บาทต่อรายการ) ก่อนการฝึกอบรมอย่างน้อย ๗ ทำการ (ธนาคารจะปิดระบบชำระเงินเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมครบ ๒๐๐ คน/รุ่น) ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสหลักสูตร และรหัสรุ่นก่อนการโอนเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักฐานใบรับชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้ใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การใช้สำเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงิน (DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP) เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน

๕. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมแล้ว แต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งบุคลากรคนอื่นเข้ารับการอบรมแทน โดยให้ทำเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการฝึกอบรม และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนตามข้อ ๔ แทนบุคคลดังกล่าวที่ตนไปแทน โดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อในสำเนาใบรับฝากเงินที่ธนาคารออกให้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้ในกรณีที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวัลลภ พริงพงษ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๒-๓



ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๕๗/๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) รอบที่ ๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างอิง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการฯ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยให้จังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุญาตให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ ดังกล่าวข้างต้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้ประกาศรายชื่อ
ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) รอบที่ ๗ เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาจากผู้ผ่านการอบรมปีงบประมาณ
๒๕๕๗ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอความร่วมมือ
จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทราบผลการฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินฯ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาทุกแห่งทราบ

๒. ขอความร่วมมือหน่วยงานอนุญาตให้ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ในสังกัดเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเมื่อมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นร้องขอมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญนะ เอี่ยมแสง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๕๓๑๕



๒๖๙๕๔ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
--

ที่ ศธ ๐๒๓๕/ ๑๓๑๘

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) (รอบที่ ๗)

เรียน อธิบดีกรมปกครองท้องถิ่น

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) (รอบที่ ๗) โดยพิจารณาจากผู้ผ่านการอบรมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรแจ้งประกาศรายชื่อดังกล่าวให้ทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมืออนุญาตให้ผู้ประเมินในสังกัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเมื่อมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายอื่นร้องขอมาด้วย และขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือและเป็นภาคีเครือข่ายหลักในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา รายละเอียดประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

4108

(นายสุกอร์ วงศ์ปราชญ์)

รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา

ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ศธ.

โทร. ๐๒๖๒๘๖๓๔๘ โทรสาร ๐๒๖๒๘๖๓๔๙

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เลขรับ 565 วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๗ เวลา
--



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ ๗)

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โดยมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา สามารถประเมินผลและคัดเลือกสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ได้จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๖๐๓ แห่ง ทั่วประเทศ ทุกระดับ และดำเนินการพัฒนาและขยายเครือข่ายขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นั้น

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นการดำเนินงานพัฒนาและขยายผลสถานศึกษาพอเพียง อย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกระดับ มีความต้องการจะติดตามประเมินผลการพัฒนาสถานศึกษาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ ตามรายการเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนเพิ่มมากขึ้น ศูนย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ จึงร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดำเนินการอบรมผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมสมควรได้รับประกาศเป็นผู้ประเมิน จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๒ คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	จังหวัด
บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (๘๒คน)				
๑	นางดลใจ หาญตระกูล	หัวหน้าฝ่ายแผน	เทศบาลเมืองน่าน	น่าน
๒	นายธีรศักดิ์ ศรีสวัสดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ราชบุรี
๓	นางพรณี พระยาโล	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕	เทศบาลเมืองราชบุรี	ราชบุรี
๔	นางทิพพรรัตน์ ยี่สุน	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี
๕	นายจักรวรรดิ จิตธำรงสิริกุล	นักบริหารการศึกษา	เทศบาลนครลำปาง	ลำปาง
๖	น.ส.รัตนภรณ์ เข้มกลัด	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ลำพูน
๗	นายประจัญ ปัญโญใหญ่	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง วิทยานุกูล	เทศบาลเมืองลำพูน	ลำพูน
๘	นายอภิวิชญ์ อธิรทอง	หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐาน การศึกษาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	กำแพงเพชร
๙	เรือโทวิรัตน์ โธษน้อย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	พิจิตร
๑๐	นายยุทธนา หุมอาจ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	เพชรบูรณ์
๑๑	นางมุกดา เลขะวิวัฒน์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	เทศบาลเมืองแพร่	แพร่

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	จังหวัด
๑๒	นางนพวรรณ เนตรคำ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	เชียงใหม่
๑๓	นางสาวศิริวรรณ เดชอ่อน	รองผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาลวัดศรีดอนไชย	เทศบาลนครเชียงใหม่	เชียงใหม่
๑๔	นางจันจิรา อินตะเสาร	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล วัดท่าสะอาด	เทศบาลนครเชียงใหม่	เชียงใหม่
๑๕	นายกานต์ บุรณพิริยะพงศ์	รองผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์	เทศบาลเมืองสวรรคโลก	สุโขทัย
๑๖	นางพิมพ์ภาพร อินทร์จันทร์	เจ้าพนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นชำนาญการ	สำนักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด	อุดรดิตถ์
๑๗	นางสาวมยุรีย์ หนองกาวิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ	สำนักส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด	อุทัยธานี
๑๘	นายคงเดช ทรรบูรณ์	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	กาฬสินธุ์
๑๙	นางจรรยาธิษั โพธิ์ทองงาม	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลนครนครราชสีมา	นครราชสีมา
๒๐	นางสาวนันทากร คัมภีร์พงศ์	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลนครนครราชสีมา	นครราชสีมา
๒๑	นายปรเมศวร์ ชนะโรด	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตัมคคี)	เทศบาลนครนครราชสีมา	นครราชสีมา
๒๒	นางประทุมทิพย์ ไพเราะ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ท่าอิฐ	เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์	อุดรดิตถ์
๒๓	นางศศิภาญจน์ โพธิ์ลังกา	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลนครอุบลราชธานี	อุบลราชธานี
๒๔	นายธีระ อุณาพร	นักบริหารการศึกษา	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	นครพนม
๒๕	นางอรวรรณ เชื้อโชติ	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านโพธิ์กลาง)	เทศบาลนครอุบลราชธานี	อุบลราชธานี
๒๖	นางสาวเกียรติสุดา สีผาย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ขอนแก่น
๒๗	นางยุพิน เจริญรุ่งเรือง	รองผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาล ๑	สำนักงานสลากกินแบ่งฯ	ขอนแก่น
๒๘	นายบุญเหลือ คำสีเขียว	ผู้อำนวยการโรงเรียนซีเหล็ก พิทยาคม (คำสีเขียว)	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ร้อยเอ็ด
๒๙	นายพลวัฒน์ การฤฎาสกร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	บุรีรัมย์
๓๐	นายทองคุณ ปาสาจะ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	เทศบาลนางรอง	บุรีรัมย์
๓๑	นายกมล ตราชู	ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	มหาสารคาม
๓๒	นายกิจพิพัฒน์ ชุ่มด้วง	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	บึงกาฬ
๓๓	นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย	ศึกษานิเทศก์	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	เลย
๓๔	นายสมัย วงศ์ษาพาน	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลนครสกลนคร	สกลนคร
๓๕	นายโมกขสิทธิ์ ดวงกลาง	ศึกษานิเทศก์	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ศรีสะเกษ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	จังหวัด
๓๖	นายอิทธิ ศรีมาธรณ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญ วิทยาสรรค์	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ศรีสะเกษ
๓๗	นายณัฐศรินทร์ เนื่องกัลยา	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	หนองบัวลำภู
๓๘	นางกอบกุล วรทัศน์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	สมุทรสงคราม
๓๙	นางกัสมพร บัวภิบาล	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล บ้านกล้วย	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ชัยนาท
๔๐	นางสาววัลลภา โล่ห์สุวรรณ	รองผู้อำนวยการสำนัก การศึกษา	เทศบาลนครบางบัวทอง	นนทบุรี
๔๑	นางประภาพร แก่นจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ปทุมธานี
๔๒	นางวิลาวัลย์ ประสงค์เงิน	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลนครอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา
๔๓	นางเยาวภา พิทักษ์กิจวัฒน์	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลตำบลโคกสำโรง	ลพบุรี
๔๔	นางสาวอมรา บุญร่วม	นักวิชาการศึกษา	เทศบาลนครสมุทรปราการ	สมุทรปราการ
๔๕	นางธีระพันธ์ ชวนจิตต์	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดโน)	เทศบาลนครสมุทรปราการ	สมุทรปราการ
๔๖	นางมาติกา สิงสุ่ม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	อุดรธานี
๔๗	นางวาธินี โปร่งมาก	รองผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาลวัดดอนไก่อดี	เทศบาลนครอ้อมน้อย	สมุทรสาคร
๔๘	นางสาวจิราภรณ์ รอดเชื้อ	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลนครอ้อมน้อย	สมุทรสาคร
๔๙	นางกุลชญา เทียงตรง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี
๕๐	นายเสน่ห์ ศรีคุณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	สระบุรี
๕๑	นายปณณวิษณุ ธาราวุฒิ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพ รุ่งเรืองประชาสามัคคี	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด	สระบุรี
๕๒	นายบุรีศรี กาบเครือ	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	อ่างทอง
๕๓	นางสาวกิงแก้ว เกิดในมงคล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	เทศบาลเมืองจันทบุรี	จันทบุรี
๕๔	นางพิมพ์ภัทร์ จิตตยานันท์กุล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	ระยอง
๕๕	นางเรจินา รัญตะเสรี	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	กาญจนบุรี
๕๖	นางรัชณี ภัตติชาติ	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลเมืองเพชรบุรี	เพชรบุรี
๕๗	นายทรงเกียรติ เขาวนโสภาส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	เพชรบุรี
๕๘	นางวรรณพร พุทธิเจริญ	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลเมืองอรัญประเทศ	สระแก้ว
๕๙	นางนงนุช พรชัยไชยวัฒน์	ศึกษานิเทศก์	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ชลบุรี
๖๐	ว่าที่ร้อยตรี ปราสัย สุขปิติ	ศึกษานิเทศก์	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ชลบุรี
๖๑	นายสมนึก ทองแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้าม พิทยาคม	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ชลบุรี

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	จังหวัด
๖๒	นางเพ็ญศรี แนะแก้ว	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	ชลบุรี
๖๓	นายสมเจตน์ อยู่ศรี	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลนครแม่สอด	ตาก
๖๔	นางวิภาดา จารุพานนท์	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลเมือง ประจวบคีรีขันธ์	ประจวบคีรีขันธ์
๖๕	นางเรณู บุษพะเรณู	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลเมืองปัตตานี	ปัตตานี
๖๖	นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ภูเก็ต
๖๗	นายเกษม ทองรอด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ระนอง
๖๘	นางโสภากววรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านหัวทาง)	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	สตูล
๖๙	นายสากล ขวัญทอง	ศึกษานิเทศก์	องค์การบริหารส่วนจังหวัด	สุราษฎร์ธานี
๗๐	นายนิวัฒน์ กู้เขียว	รองผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาล ๓ สุราษฎร์ธานี	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	สุราษฎร์ธานี
๗๑	นายวันชัย วงษ์ธรรม	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ
๗๒	นายเจนวิทย์ เจนนาวิน	รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (อมรสะเพียรชัยอุทิศ)	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	ชัยภูมิ
๗๓	นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป่า วิทยา	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ชัยภูมิ
๗๔	นางสาวสิภาลักษณ์ สถิตย์ภาศิกุล	ศึกษานิเทศก์	สำนักการศึกษาเทศบาล นครนครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช
๗๕	นายศิริศักดิ์ รุ่งเล็ก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการพิเศษ	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	ยะลา
๗๖	นางยະสี ลาเต๊ะ	นักบริหารการศึกษา	เทศบาลนครยะลา	ยะลา
๗๗	นางสาวแวมือแย ดาราแม่	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิลิ)	เทศบาลนครยะลา	ยะลา
๗๘	นายปรีชา กาจิ	ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)	เทศบาลนครยะลา	ยะลา
๗๙	นางเกศรา สุรวัลลภ	ศึกษานิเทศก์	เทศบาลเมืองนราธิวาส	นราธิวาส
๘๐	นายสาโรจน์ ไชยมาตร	หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและ พัฒนาท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด	กระบี่
๘๑	นางกัลยา วงศ์วานิช	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด	ชุมพร
๘๒	นางนิภาวัลย์ เพ็ชรฝั่ง	นักวิชาการศึกษา	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	กรุงเทพมหานคร
บุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (๑๕ คน)				
๘๓	นายสมชัย ศรีลาชัย	รองผู้อำนวยการ	สพป.เชียงใหม่ เขต ๖	เชียงใหม่
๘๔	นางสุปानी บุญเพชร	ศึกษานิเทศก์	สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑	พระนครศรีอยุธยา

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	จังหวัด
๘๕	นางชญาภา อิ่มสำราญ	ศึกษานิเทศก์	สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒	ฉะเชิงเทรา
๘๖	นางศิริมา บุญประคอง	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	สพป.สมุทรปราการ เขต ๑	สมุทรปราการ
๘๗	นายสามิตร เปรี่ยมพิมาย	ศึกษานิเทศก์	สพป.สระบุรี เขต ๒	สระบุรี
๘๘	นายสำราญ วังนุราช	ศึกษานิเทศก์	สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑	ศรีสะเกษ
๘๙	นางดรณี ประสงค์โย	ศึกษานิเทศก์	สพป.มหาสารคาม เขต ๒	มหาสารคาม
๙๐	นายสำราญ สงวนบุญ	ศึกษานิเทศก์	สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒	ศรีสะเกษ
๙๑	นายเมืองมนต์ เชษฐสิงห์	สพป.นครพนม เขต ๓	สพป.นครราชสีมา เขต ๓	นครราชสีมา
๙๒	นายนิกร ศรีสุพัฒน์	สพป.อุดรธานี เขต ๓	สพป.อุดรธานี เขต ๓	อุดรธานี
๙๓	นางฉวีวรรณ ศิลปะ	ศึกษานิเทศก์	สพป.ตรัง เขต ๑	ตรัง
๙๔	นางสาวมาลินดา ไชบุญเดิน	พนักงานราชการ	สพป.นราธิวาส เขต ๒	นราธิวาส
๙๕	นางสุภัทรา หมดลำเต๊ะ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	สพม. ๑๕	นราธิวาส
๙๖	นายภัทรศาสน์ มาสกุล	รองผู้อำนวยการ	สพม. ๒๘	ศรีสะเกษ
๙๗	นางสาวฉันทพร ทรดล	ศึกษานิเทศก์	สพม. ๓๙	พิษณุโลก
บุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) (๕ คน)				
๙๘	นางศุทธิณี งามเขตต์	ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนา กศน.	กศน.กทม.	กรุงเทพมหานคร
๙๙	นางสาวจตุพร สุทธิวิวัฒน์	ศึกษานิเทศก์ กศน.	สำนักงาน กศน.	กรุงเทพมหานคร
๑๐๐	นางสาวจรรยา สิงห์ทอง	ศึกษานิเทศก์	สำนักงาน กศน.	กรุงเทพมหานคร
๑๐๑	นางสาววรรณพร ปัทมานนท์	นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กศน.	สำนักงาน กศน.	กรุงเทพมหานคร
๑๐๒	นางนิตยา สุวรรณรงค์	ครู	กศน.อำเภอเมืองปทุมธานี	ปทุมธานี

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้ผู้มีรายชื่อ จำนวน ๑๐๒ คน เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายจาตุรนต์ ฉายแสง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคการศึกษา